



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc.

ĐÔNG HƯNG Thống nhất giải pháp xây dựng nông thôn mới

Chiều ngày 1/8, UBND huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị thống nhất giải pháp xây dựng nông thôn mới những năm tới năm 2018 - 2019 nhằm đạt mục tiêu hết năm 2019 cả 42 xã và huyện đều được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tới dự. Dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công phụ trách xã về đích nông thôn mới của huyện Đông Hưng.

Đến nay, huyện Đông Hưng có 27/42 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, đạt tỷ lệ 64,28%. Số xã chưa về đích nông thôn mới là 15 xã. Tổng nhu cầu kinh phí để hoàn thành tiêu chí nông thôn mới của 15 xã chưa về đích là 246.681 triệu đồng, trong đó khả năng huy động các nguồn kinh phí của 15 xã là 175.483 triệu đồng. Trong 15 xã chưa về đích nông thôn mới có 3 xã đã được tỉnh thẩm định đạt 18/18 và 19/19 tiêu chí, các xã còn lại hiện đều có khó khăn và rất khó khăn về huy động nguồn lực đối ứng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Dự kiến năm 2018 có 8 xã và năm 2019 có 7 xã về đích nông thôn mới. Để hết năm 2019 có 100% xã và huyện được tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, cùng với cán bộ tỉnh phân công về chỉ đạo các xã, huyện Đông Hưng cũng phân công lãnh đạo huyện trực tiếp chỉ đạo từng xã; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền; rà soát nhu cầu kinh phí của các xã làm cơ sở xây dựng kế hoạch huy động nguồn kinh phí tại địa phương, đặc biệt tập trung hoàn thiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất...

(Xem tiếp trang 4)

THU HIÊN

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI

Chiều ngày 1/8, HĐND tỉnh, HĐND huyện Quỳnh Phụ phối hợp với ủy ban MTTQ các cấp tổ chức tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện với đại biểu cử tri 4 xã: An Dục, An Mỹ, An Tràng, Đông Tiến của huyện Quỳnh Phụ. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu cử tri đã nghe đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện thông báo kết quả kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh, HĐND huyện và kết quả kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đại biểu cử tri 4 xã kiến nghị nhiều vấn đề. Đại biểu cử tri xã An Mỹ kiến nghị chính quyền địa phương cần quy hoạch chi tiết hơn về mạng lưới bờ vùng, bờ thửa, chỉnh trang và củng cố đường giao thông nội đồng; có giải pháp xử lý tình trạng ruộng đất bị bỏ hoang; cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý, quy hoạch các nghĩa trang.

(Xem tiếp trang 4)

TIẾN ĐẠT

VŨ THƯ Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW

Sáng ngày 1/8, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Vũ Thư hiện có 107 đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19, huyện phấn đấu đến năm 2021 hoàn thành việc sáp nhập các trường cùng cấp học trong một xã, sáp nhập trường tiểu học và THCS dưới 18 lớp thành trường phổ thông hai cấp học, giảm tối thiểu bình quân toàn huyện 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015; phấn đấu có 2 đơn vị tự chủ tài chính, 1 đơn vị tự chủ một phần về tài chính, bảo đảm giảm

(Xem tiếp trang 4)

THU TRANG

Khẩn trương phòng, trừ bệnh lùn sọc đen trên lúa mùa

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tổ chức sáng ngày 1/8.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo: Theo báo cáo của ngành Nông nghiệp, hiện nay, bệnh lùn sọc đen đã xuất hiện trên lúa mùa của các địa phương: Kiến Xương, Tiến Hải, Thái Thụy, Vũ Thư và có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản

xuất. Cùng với đó, do ảnh hưởng của đợt mưa úng vừa qua, nhiều diện tích lúa mùa mới cấy bị ngập úng và chết. Một số địa phương chưa chủ động trong việc gieo mạ dự phòng nên có nguy cơ thiếu mạ để cấy bổ sung diện tích lúa mùa đã chết. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần thực hiện ngay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn cùng với các HTX DVNN đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo tình hình dịch bệnh, hướng dẫn nông dân thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, trừ bệnh lùn sọc đen. Khẩn trương hoàn thành

việc gieo cấy và cấy lại những diện tích lúa mùa đã chết, quyết tâm không để diện tích bị bỏ hoang. Sau khi hoàn thành việc cấy lúa mùa, tập trung chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho lúa, hạn chế bệnh lùn sọc đen phát sinh gây hại trên diện rộng. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến kỹ thuật để nông dân nhận biết rõ những biểu hiện của bệnh lùn sọc đen, cách phòng, trừ. Ngành Nông nghiệp, các huyện, thành phố cử cán bộ tăng cường xuống các địa phương hướng dẫn nông dân xử lý những diện tích lúa bị nhiễm bệnh bằng cách nhổ bỏ, tiêu hủy cây lúa bị bệnh, phòng, trừ rầy để loại bỏ tác

nhân gây bệnh. Khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng, nếu phát hiện bệnh lùn sọc đen tiến hành xử lý ngay, không để bệnh lây lan ra diện rộng. Các địa phương chủ động điều tiết nước hợp lý phục vụ phòng, trừ rầy, tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Địa phương nào để xảy ra diện tích bị bỏ hoang, không chỉ đạo kịp thời để bệnh lùn sọc đen lây lan ra diện rộng, người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền cấp trên.

MANH CƯỜNG

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BỘ Y TẾ VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Làm việc với ngành Y tế Thái Bình

Chiều ngày 1/8, đoàn công tác của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Y tế, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh về tình hình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Sau khi báo cáo với đoàn công tác về tình hình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh thời gian qua, Sở Y tế nêu rõ một số vướng mắc như: việc kiểm soát chuyên tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đang gặp khó khăn do có tới 62 bệnh, nhóm bệnh nằm trong danh mục được chuyển tuyến; tình trạng lạm dụng, lợi dụng thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vừa gây khó khăn cho cơ sở khám chữa bệnh vừa lãng phí nguồn lực bảo hiểm y tế; hợp đồng giữa cơ sở khám chữa bệnh với cơ quan bảo hiểm

(Xem tiếp trang 4)

HÀ DUNG

Bế mạc giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Viettel 2018

Chiều ngày 1/8, tại nhà thi đấu thể dục thể thao đa năng tỉnh đã diễn ra trận chung kết và lễ bế mạc giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Viettel 2018. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Trận chung kết diễn ra giữa hai đội Sông Lam Nghệ An và Hưng Yên. Trận đấu diễn ra sôi nổi, kịch tính trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Chung cuộc, đội Sông Lam Nghệ An thắng đội Hưng Yên với tỷ số 2 - 1.



Trận đấu giữa hai đội Sông Lam Nghệ An và Hưng Yên.

Ngay sau trận chung kết, ban tổ chức đã tiến hành trao giải cho các đội và các cầu thủ. Đội Sông Lam Nghệ An giành cúp vô địch; đội Hưng Yên giành giải nhì; giải ba được trao cho hai đội

(Xem tiếp trang 4)

HOÀNG LANH

CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ

Nỗ lực thu ngân sách nhà nước

(Xem trang 2)



Sản xuất ở Công ty TNHH Da giấy xuất khẩu Thành Phát (xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình).

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN KIẾN XƯƠNG

Thương hiệu từ những mô hình

(Xem trang 3)